

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก

สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2

วันที่ 15 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563

เวลา 09.00 น.

ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก

รายชื่อผู้มาประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายประมวล สุขดี	ประธานสภา อบต.	ประมวล สุขดี	
2	นายสมนึก หมื่นสี	รองประธานสภา อบต.	-	
3	นางสัมพันธ์ อิงคินันท์	สมาชิกสภา อบต.	สัมพันธ์ อิงคินันท์	
4	นางไพริน บัวคำ	สมาชิกสภา อบต.	ไพริน บัวคำ	
5	นายคนอง พุดผัก	สมาชิกสภา อบต.	คนอง พุดผัก	
6	นางชุตติมา อินทร์พร	สมาชิกสภา อบต.	ชุตติมา อินทร์พร	
7	พ.ต.สมบุรณ์ ขนนทอง	สมาชิกสภา อบต.	สมบุรณ์ ขนนทอง	
8	นายรุ่ง แก้วบุญเรือง	สมาชิกสภา อบต.	-	
9	นายบุญช่วย ขาวลูกอิน	สมาชิกสภา อบต.	บุญช่วย ขาวลูกอิน	
10	นายตุ้ย ทองดี	สมาชิกสภา อบต.	ตุ้ย ทองดี	
11	นางสายหยุด พึ่งเมือง	สมาชิกสภา อบต.	สายหยุด พึ่งเมือง	
12	นายประดิษฐ์ กองเตย	สมาชิกสภา อบต.	ประดิษฐ์ กองเตย	
13	นางอัมพร ไกล่สมจิตต์	สมาชิกสภา อบต.	อัมพร ไกล่สมจิตต์	
14	นางวันเพ็ญ บุญเหมือน	สมาชิกสภา อบต.	วันเพ็ญ บุญเหมือน	
15	นายสมศักดิ์ ศรีสะอาด	สมาชิกสภา อบต.	สมศักดิ์ ศรีสะอาด	
16	นายสมศักดิ์ เฟื่องฟุ้ง	สมาชิกสภา อบต.	สมศักดิ์ เฟื่องฟุ้ง	
17	นางสงกรานต์ แสงอุ่น	สมาชิกสภา อบต.	สงกรานต์ แสงอุ่น	
18	นายทวี แสงอุ่น	สมาชิกสภา อบต.	ทวี แสงอุ่น	
19	นางสนิท โยเฮือง	สมาชิกสภา อบต.	สนิท โยเฮือง	
20	นายเสวย รักษา	สมาชิกสภา อบต.	-	
21	นางยุพา พรหมลัทธิ	สมาชิกสภา อบต.	ยุพา พรหมลัทธิ	
22	นางการะเกด คงตาก	สมาชิกสภา อบต.	การะเกด คงตาก	
23	นางเบ็ญจมาภรณ์ รัตนพันธ์	สมาชิกสภา อบต.	เบ็ญจมาภรณ์ รัตนพันธ์	

## รายชื่อผู้มาประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
24	นายสุระศักดิ์ แก้วภิรมย์	สมาชิกสภา อบต.	สุระศักดิ์ แก้วภิรมย์	
25	นายกิตติคุณ กุลพันธ์	เลขานุการสภา อบต.	-	

## รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายชนัญ สุพลพิชิต	ปลัด อบต.	ชนัญ สุพลพิชิต	
2	นายชนัญ สุพลพิชิต	ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่ ของนายก อบต.บ้านโตก	ชนัญ สุพลพิชิต	
3				
4				
5				
6				
7				

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์  
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2  
วันที่ 15 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563  
เวลา 09.00 น.  
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก

\*\*\*\*\*

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก ให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตกเข้าร่วมประชุม โดยมีนายประมวล สุขดี ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ๗ มีสมาชิกอยู่ในตำแหน่ง 25 คน เข้าร่วมประชุม 21 คน ไม่มาประชุม 4 คน ครบองค์ประชุม

**ระเบียบวาระที่ 1**

**เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม**

ประธานสภา ๗

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก ได้กำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 โดยมีกำหนด 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 มิถุนายน 2563 ซึ่งครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งที่ 2 ประกอบกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก มีเรื่องพิจารณาเพื่อขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก คือการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รวมถึงเรื่องอื่น ๆ ที่สภา ๗ จะต้องพิจารณาร่วมกัน ดังนั้นจึงเรียนเชิญท่านสมาชิก ๗ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ผมขอเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก วันนี้มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก อยู่ในตำแหน่ง 25 คน มาประชุม ๗ จำนวน 21 คน ไม่มาประชุม จำนวน 4 คน ครบองค์ประชุม และมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 1 คน และเริ่มประชุมตามระเบียบวาระการประชุม

**ระเบียบวาระที่ 2**

**เรื่องรับรองรายงานการประชุม**

ประธานสภา ๗

เนื่องจากในวันนี้นายกิตติคุณ กุลพันธ์ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตกไม่ได้มาประชุมดังนั้นจึงขอให้ที่ประชุมเสนอชื่อสมาชิกสภา อบต. 1 ท่านเพื่อทำหน้าที่เลขานุการสภา ๗ ชั่วคราว ขอเชิญครับ

นางเบ็ญจมาภรณ์ ๗

ดิฉันนางเบ็ญจมาภรณ์ รัตนพันธ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 13 ขอเสนอนางการะเกด คงตาก สมาชิกสภา ๗ หมู่ที่ 12 เป็นเลขานุการชั่วคราวครับ

ประธานสภา ๗

ผมขอผู้รับรองจำนวน 2 ท่านครับ

นางยุพา ๗

ดิฉันนางยุพา พรหมลัทธิ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 12 ดิฉันขอรับรองค่ะ

นางสนิท ๗

ดิฉันนางสนิท โยเฮือง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 11 ดิฉันขอรับรองค่ะ

ประธานสภา ฯ	มีสมาชิกสภา อบต.ท่านใดจะเสนอชื่ออีกหรือไม่ครับ
ที่ประชุม	-ไม่มี-
ประธานสภา ฯ	หากไม่มีผู้ใดเสนอท่านอื่นอีกขอให้ทางคณะกรรมการ คงตัก เป็นเลขานุการสภา ฯ (ชั่วคราว)
ที่ประชุม	ในการประชุมครั้งนี้ และขอเชิญเลขานุการสภา ฯ ชี้แจงรายละเอียดการประชุมครับ
ประธานสภา ฯ	รับทราบ
เลขานุการสภา ฯ	ขอเชิญเลขานุการสภา ฯ อ่านรายงานการประชุมสภา ฯ ครั้งที่ผ่านมารับ
	เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก สมัยสามัญ สมัยที่
	2 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 เมื่อดิฉันได้อ่าน
	รายงานการประชุมแล้วมีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุม ฯ กรุณาขออนุญาตที่
	ประชุมสภาตามข้อบังคับว่าด้วยการประชุมสภา ฯ (เลขานุการสภา ฯ อ่านรายงานการ
	ประชุมตั้งแต่ต้นจนจบ)
ประธานสภา ฯ	มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่ครับ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุม
ที่ประชุม ฯ	สภา ฯ ด้วยครับ
	มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 21 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งด
	ออกเสียง - เสียง

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องกระทู้ถาม  
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว  
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่

ประธานสภา ฯ เรื่องที่ 1 การขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

การขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขอเชิญปลัดองค์การบริหาร ส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตกชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายที่ เกี่ยวข้องขอเชิญครับ

ปลัด อบต. ฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไข เพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ.2561 ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสม ได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้

1) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกำหนด

2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว

3) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น

4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อนนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสมโดยคำนึงถึงฐานะการเงินการคลัง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว

ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7272 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560 เรื่อง แนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น “กำหนดแนวทางดำเนินการเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำเงินสะสมไปใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลดังนี้

1. โครงการที่ดำเนินการจะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริง ไม่เป็นการใช้จ่ายในกิจกรรมที่ไม่เกิดประโยชน์หรือฟุ่มเฟือยเกินความจำเป็น

2. โครงการหรือกิจการที่จะดำเนินการต้องอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการบริการชุมชนและสังคม กิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทำขึ้นเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน

3. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำเงินสะสมไปใช้จ่ายตามอำนาจหน้าที่เพื่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยให้ความสำคัญกับโครงการดังนี้

3.1 ด้านโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ก่อสร้างถนนก่อสร้างระบบระบายน้ำ ก่อสร้างสวนสาธารณะ ก่อสร้างสนามกีฬา

3.2 ด้านโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตร เช่น สร้าง/ซ่อมระบบประปา ถังน้ำกลางประจำหมู่บ้าน ทำฝายน้ำล้น ขุดเจาะบ่อบาดาล หนาการณ์น้ำใต้ดิน ขุดลอกห้วยหนองคลองบึง

3.3 การพัฒนาตลาดท้องถิ่น เช่น การจัดให้มีหรือปรับปรุงตลาดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3.4 การจัดการขยะมูลฝอย การรักษาความสะอาดในท้องถิ่น

3.5 การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต เช่น การจัดสิ่งอำนวยความสะดวก  
ขั้นพื้นฐานการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ สนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้รับบริการขั้น  
พื้นฐานด้านสังคม สาธารณสุข และคุณภาพชีวิต การส่งเสริมการฝึกอาชีพให้กับ  
ผู้ด้อยโอกาส เด็กกำพร้า ผู้สูงอายุ หรือผู้พิการ

3.6 ด้านการศึกษา เช่น การปรับปรุงอาคารสถานศึกษา สนามเด็กเล่น  
สร้างปัญหาการเรียนรู้ของเด็ก

3.7 ด้านการสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
เช่น โครงการศูนย์การเรียนรู้เพื่อชุมชน เศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อ ก่อสร้าง/ปรับปรุง  
อาคารร้านค้าชุมชน ตลาดชุมชน

3.8 ด้านสนับสนุนการท่องเที่ยวในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น  
ก่อสร้างห้องสุขา ก่อสร้างถนนไปแหล่งท่องเที่ยว

3.9 การจัดให้มีการบำรุงสนามกีฬาหรือสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

3.10 ด้านโครงการก่อสร้างหรือซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการถ่ายโอนจากส่วนราชการ เช่น ถนน สะพาน อ่างเก็บ  
น้ำขนาดเล็ก สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตกมีรายงานรายละเอียดโครงการจ่ายขาดเงินสะสม  
ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 2 โครงการดังนี้

1.โครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำดิบและเดินท่อส่งน้ำไปยังระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3  
บ้านห้วยนา ตำบลบ้านโตก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ขนาด 3 แรงม้า  
พร้อมวางท่อส่งน้ำไปยังระบบประปาระยะทาง 240.00 เมตร ตามแบบองค์การบริหาร  
ส่วนตำบลกำหนด งบประมาณจำนวน 252,600 บาท

2.โครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำดิบและเดินท่อส่งน้ำไปยังระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10  
บ้านพนานิคม ตำบลบ้านโตก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ขนาด 3  
แรงม้า พร้อมวางท่อส่งน้ำไปยังระบบประปา ระยะทาง 330.00 เมตร ตามแบบ  
องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด งบประมาณจำนวน 268,700 บาท

(รายละเอียดปรากฏตามแนบท้ายรายงานการประชุมสภา ฯ)

ประธานสภา ฯ

ตามที่ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน  
โตก ได้ชี้แจงการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณไปนั้นผมขอมติที่ประชุมสภา  
ด้วยครับ

ที่ประชุม ฯ

มีมติเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
เห็นชอบ 21 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง - เสียง

ระเบียบวาระที่ 6

ประธานสภา ฯ

ปลัด อบต. ฯ

ที่ประชุม

ปลัด อบต. ฯ

ที่ประชุม

ประธานสภา ฯ

ที่ประชุม

ประธานสภา ฯ

เรื่องอื่น ๆ

ขอเชิญปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน  
โตก ชี้แจงครับ

เรื่องที่ 1 การจัดซื้อถังขยะเพิ่มเติม

ตามที่ได้มีสมาชิกสภา อบต. ได้สอบถามมาว่าในขณะที่มีประชาชนมาขอรับถังขยะแต่ทาง  
อบต. บ้านโตกยังไม่ได้จัดซื้อถังขยะนั้น ในปีงบประมาณ 2563 ได้ตั้งงบประมาณไว้แล้วแต่  
ยังไม่ได้จัดซื้อ และในปี 2564 ก็จัดซื้อเพิ่มอีกครับในส่วนของรถขยะนั้นก็จะจัดซื้อใน  
ปีงบประมาณ 2564 ด้วย เพราะในปีงบประมาณ 2563 ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมี  
นโยบายในการคัดแยกขยะจากต้นทาง ดังนั้นจึงขอให้ อบต. ระวังการจัดซื้อรถขยะเอาไว้  
ก่อนครับ

รับทราบ

เรื่องที่ 2 การเป่าล้างบ่อบาดาล

สำหรับการเป่าล้างบ่อบาดาลนั้นหากในปีงบประมาณ 2564 ทางหมู่บ้านมีความ  
ต้องการให้มีการเป่าล้างบ่อบาดาล ผมก็ขอความร่วมมือให้ทางหมู่บ้านรายงานผลการ  
ดำเนินงานของกิจการประปาให้เป็นประจำทุกเดือนด้วยครับ เพื่อที่ทาง อบต. บ้านโตกจะได้  
ใช้เป็นข้อมูลในการให้ความช่วยเหลือต่อไป เพราะที่ผ่านมายังไม่ได้รับรายงานผลการ  
ดำเนินงานกิจการประปาครบทุกหมู่บ้านเลยครับ

รับทราบ

มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ เพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ

-ไม่มี-

เมื่อไม่มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องใดเพิ่มเติมอีกผมขอปิดการประชุมสภา ฯ ใน  
วันนี้ไว้เพียงเท่านี้ครับ

ปิดประชุมเวลา 10.45 น.

ลงชื่อ

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

(นางการะเกด คงตาก)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว

ลงชื่อ กรรมการ  
(นายคนอง พุฒพิก)  
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม

ลงชื่อ กรรมการ  
(นายตุ้ย ทองดี)  
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม

ลงชื่อ กรรมการ  
(นายสมนึก หมื่นสี)  
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม

วันนี้.....ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก มีมติรับรอง  
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1  
วันที่ 9 มิถุนายน 2563

ลงชื่อ ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
(นายประมวล สุขดี)  
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก

ภาคผนวก